

**THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong hai ngày 4 - 5/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra Báo cáo

tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo công tác thẩm tra các tờ trình,

đề án và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh tại kỳ họp. Dự họp có các đồng chí: Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực

phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

6 tháng đầu năm, Thái Bình thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 25.419 tỷ đồng, đạt 44,4% kế hoạch năm, tăng 4,62% so với cùng kỳ năm 2019, đứng thứ tư vùng đồng bằng sông Hồng. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020, 6 tháng cuối năm GRDP cần đạt mức tăng trưởng khoảng 14,8%, giá trị sản xuất cần đạt mức tăng trưởng trên 23%, đòi hỏi các cấp, các ngành cần đặt quyết tâm cao, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư.

Sau khi các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tiếp thu kết luận

hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 3/7 và hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, sớm hoàn thiện báo cáo để gửi các đại biểu và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp. Căn cứ nội dung báo cáo, các ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch thẩm tra, đánh giá đúng kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đưa ra giải pháp, định hướng sát hợp để UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tại cuộc họp nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh có bản thống nhất với nội dung các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết, yêu cầu các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các hồ sơ tài liệu để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp. Các ban HĐND tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo thẩm tra bảo đảm đúng thẩm quyền, căn cứ pháp lý, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao, làm cơ sở để các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, quyết định tại kỳ họp.

P.V



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Dệt sợi Damsan.

Ảnh: NGỌC TRÂM

**PHIÊN CHỢ...**

(Tiếp theo trang 1)

30 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm gắn liền với sinh hoạt, sản xuất của người dân: hàng điện tử, điện máy; hàng nông, lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm chế biến, sản phẩm cơ khí, nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, trang trí nội, ngoại thất; hàng may mặc, thời trang; hàng tiêu dùng gia dụng, hóa mỹ phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác. Người dân đến thăm quan và mua sắm đều cảm thấy phấn khởi vì đây là lần đầu tiên phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tổ chức tại địa phương và yên tâm mua sắm vì các sản phẩm đều là hàng Việt Nam chất lượng cao, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý được các doanh nghiệp lựa chọn để giới thiệu tại phiên chợ. Không chỉ được mua sắm, người dân còn được các doanh nghiệp tư vấn tiêu dùng và hướng chính sách khuyến mại hấp dẫn khi mua hàng.



Nhiều người dân mua hàng tại phiên chợ vì chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

Sở Công Thương cho biết, đây là phiên chợ hàng Việt về nông thôn thứ 2 do đơn vị tổ chức tại các địa phương năm 2020. Mục tiêu của phiên chợ là tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam trong đó có các doanh nghiệp của Thái Bình tiếp cận thị trường, mở rộng mạng lưới phân phối ở thị trường nông thôn; giới thiệu thương hiệu và tiếp cận thông tin phản hồi từ phía người tiêu dùng. Đặc biệt, phiên chợ còn là dịp để tuyên truyền, vận động người dân phát huy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động, tiếp sức cho các doanh nghiệp phấn đấu sản xuất, kinh doanh, đưa ra thị trường nhiều hàng hóa có chất lượng cao, dịch vụ tốt phục vụ cộng đồng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN...**

(Tiếp theo trang 1)

nhân đạo, tử thiện, chia sẻ với cộng đồng và người lao động, như: ủng hộ 1 tỷ đồng cho các cấp, các ngành, địa phương phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tặng quà tết Nguyễn đán, nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước cho người lao động và các hộ nghèo tại các địa phương nơi Công ty đặt nhà máy. Để tạo sự đoàn kết, phấn khởi cho cán bộ, người lao động vượt qua khó khăn, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, cùng nhau xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh, Ban Giám đốc Công ty cũng các tổ chức đoàn thể phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Tại hội nghị, Công ty MXP tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, an toàn giao thông cho cán bộ, người lao động. Lãnh đạo Công ty cũng thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và dự báo ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; một số định hướng trọng tâm, chiến lược của Công ty trong việc ứng phó với những khó khăn, vượt qua thách thức, bảo đảm việc làm cho người lao động, nỗ lực duy trì sự phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

**PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT**  
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

**SỞ TƯ PHÁP**  
**10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X)**

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, những năm qua Sở Tư pháp Thái Bình đã bám sát nội dung chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh để tổ chức thực hiện công tác PBGDPL về phòng, chống tội phạm. Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm được Sở thực hiện thông qua nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

pháp luật về phòng, chống tội phạm cho 12.095 lượt cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể xã, bí thư, trưởng thôn, một số đoàn viên, hội viên của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và nhân dân.

Sở Tư pháp chọn xã Tân Phong huyện Vũ Thư là xã điểm cho việc thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm"; tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, Luật Phòng, chống mua bán người, Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Bảo vệ môi trường cho trên 800 lượt cán bộ chủ chốt của xã, thôn và nhân dân tham dự. Bên cạnh đó, thường xuyên cung cấp tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, sách, gửi băng đĩa tuyên truyền pháp luật, vì vậy số lượng vụ việc vi phạm pháp luật giảm, ý thức người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nâng lên rõ rệt. Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật", Sở phối hợp với các phòng tư pháp tuyên truyền pháp luật tại 9 xã trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh như phổ biến Hiến pháp, pháp luật về phòng, chống tội phạm tại phường Kỳ

Bá, xã Tân Bình (thành phố Thái Bình); thị trấn Hưng Nhân, xã Tân Hòa (huyện Hưng Hà); thị trấn An Bài, xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Phụ); xã Tân Lập (huyện Vũ Thư); xã Vũ Ninh, Tây Sơn (huyện Kiến Xương); đồng thời tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên; xây dựng các nhóm nòng cốt, tự quản tại địa bàn trọng điểm để tham gia PBGDPL...

Cán bộ, công chức của Sở viết hàng trăm tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Thái Bình, Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tập trung giới thiệu các văn bản về phòng, chống tội phạm, qua đó giúp cán bộ, nhân dân nêu cao trách nhiệm của bản thân, gia đình và xã hội trong công tác này. Tiếp tục duy trì thường xuyên chuyên mục "Hộp thư tuyên truyền", "Pháp luật và đời sống", "Phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý" trên Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình và Báo Thái Bình để giải đáp pháp luật, giới thiệu các quy định của Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Nuôi con nuôi, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm; các văn bản quy định

về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý và sử dụng pháo; cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời... Chỉ đạo phòng tư pháp các huyện, thành phố cập nhật, cung cấp các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm cho các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Đài truyền thanh các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thực hiện hàng nghìn lượt phát thanh với thời lượng từ 5 đến 7 phút/lượt tuyên truyền pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tội phạm, trong đó nhiều nội dung tuyên truyền dựa trên các tài liệu pháp luật do Sở Tư pháp biên soạn.

Các tủ sách pháp luật thường xuyên được bổ sung đầu sách, trong đó có các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm. Sở đã cấp phát hơn 1.000 cuốn Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, 1.000 cuốn Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 300 cuốn Luật Hôn nhân và gia đình, 1.500 cuốn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 500 cuốn Luật Hòa giải ở cơ sở, 1.000 cuốn Luật Đất đai, một số văn bản về phòng, chống tội phạm cho 8 huyện, thành phố và tủ sách pháp luật của cấp xã. Sở biên soạn, phát hành nhiều tài liệu pháp luật có nội dung dễ hiểu, hình thức đẹp cung cấp cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL và phát miễn phí cho người dân. Biên soạn, in ấn 13.000 tờ gấp tìm hiểu một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Giao thông đường bộ; 300 bộ tài liệu tìm hiểu một số quy định của Hiến pháp; 3.000 tờ gấp tìm hiểu ngày Pháp luật; 2.200 tờ gấp pháp luật về phòng chống ma túy, quy định cấm pháo nổ, đèn trời, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

và công cụ hỗ trợ; 1.000 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19... góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ và nhân dân về phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực.

Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý từ năm 2010 đến ngày 30/5/2020 tổ chức 654 hội nghị trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, thị trấn trong tỉnh. Thực hiện trợ giúp pháp lý 7.709 vụ việc các loại, trong đó tư vấn pháp luật 7.156 việc, tham gia tố tụng bào chữa tại tòa cho các đối tượng 541 việc, đại diện người tố tụng 5 việc. Tại mỗi cuộc trợ giúp pháp lý lưu động hoặc tại các phiên tòa đều lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật trong đó có pháp luật về phòng, chống tội phạm nâng cao một bước nhận thức của người dân về ý thức chấp hành luật và công tác tố giác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh nên công tác tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm có nhiều thuận lợi, được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả cao. Việc phối hợp giữa Sở với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PBGDPL về phòng, chống tội phạm đã được tăng cường. Thông qua công tác tuyên truyền pháp luật, người dân đã tự biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, có ý thức tự giác ngăn chặn, tố giác, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

HANH NGA  
(Sở Tư pháp)

**Khánh thành chợ Quỳnh Côi**

Sáng ngày 5/7, Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt tổ chức cắt băng khánh thành chợ Quỳnh Côi, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự án đầu tư xây dựng chợ Quỳnh Côi được phê duyệt đầu tư trên diện tích hơn 2,6ha với quy mô 780 gian hàng cố định gồm 8 khu ki ốt kinh doanh tổng hợp, 25 khu kinh doanh chuyên ngành gia dụng, mỹ phẩm, nông sản, thực phẩm, khu ăn uống, hàng tạp hóa và công trình phụ trợ. Đây là công trình cấp 1 được đầu tư đảm bảo an toàn cho các hộ kinh doanh trong chợ và người tham gia mua bán. Hướng ứng lời kêu gọi của huyện Quỳnh Phụ, được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ và nhân dân địa phương, Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt đã lập báo cáo đầu tư, xin chủ trương và được UBND tỉnh chấp thuận, phê duyệt và cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Quỳnh Côi theo hình thức BOT, thời gian hoạt động 30 năm.

TRINH CƯỜNG



**Chung tay phòng, chống dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 5/7, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 11,4 triệu người nhiễm Covid-19, gần 534.200 người tử vong và hơn 6,4 triệu người bình phục. Mỹ, Brazil và Ấn Độ vẫn là những quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới.

Tính đến 18 giờ ngày 5/7, Việt Nam không ghi nhận có thêm người nhiễm Covid mới. Cả nước đã có 340/355 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi, chiếm gần 96% tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 còn 15 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong tổng số 355 bệnh nhân nhiễm Covid-19 có 215 bệnh nhân nhập cảnh từ nước ngoài về và được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 11.400 người.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ 30 ngày 5/7, tại Bệnh viện Phổi Thái Bình còn 1 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. 16/17 chuyên gia nước ngoài và 1 công dân Việt Nam đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Bên cạnh đó, tại Công ty TNHH Thép đặc biệt ShengLi Việt Nam (Quỳnh Phụ) và Công ty TNHH Giày Victory (Vũ Thư) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 17 chuyên gia nước ngoài. 17/17 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã quyết định thành lập thêm 1 khu cách ly tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) nhằm kịp thời tiếp nhận, thực hiện cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe các chuyên gia nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh để phát hiện sớm, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 5/7, tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn là 4.016 mẫu.

HOÀNG LANH

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**  
SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885